

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร (1 ตุลาคม 65-30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต								
	ส่งเสริมการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับนิสิตและบุคลากร	1.1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตรมาภิบาลและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ มีจำนวน 502 คน มีผู้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 390 คน มีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 91.50 ระดับมากที่สุด	6,000	24 เม.ย.66 (1 วัน)	กองบริหารงานบุคคล	ไม่มี	ข้อเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งนี้ 1. ควรมีข้อกำหนดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนผ่านการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน 2. ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านนี้ อีก และอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมาย
		1.2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ผู้เข้าร่วมอบรม 62 คน และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดโครงการคิดเป็นร้อยละ 81.00	34,266	3 ก.พ.66 (1 วัน)	กองกลาง	ไม่มี	ไม่มี
		1.3 การประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรมส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2565	นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม NU Evaluation การประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรมส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นิสิตจากชมรมส่วนกลางกลุ่มและหน่วยย่อย เข้านำเสนอผลงานครั้งนี้ ณ ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา 1 อาคาร อนุภพระสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร -1. องค์กรกิจกรรมส่วนกลางผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนองค์กรกิจกรรมทั้งหมด มีองค์กรผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ จำนวน 33 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 100 2. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.52) ๕	10,000	19 เม.ย.66 (1 วัน)	กองกิจการนิสิต	การจัดกิจกรรม 1 วัน ทำให้ตัวแทนองค์กรกิจกรรมนิสิตที่จะนำเสนออรอนาน	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย								
	- ส่งเสริมเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัย - เปิดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัย	กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่างๆ อาทิ 1. www.nu.ac.th 2. FB มหาวิทยาลัยนเรศวร 3. YouTube มหาวิทยาลัยนเรศวร 4. FB สถานีวิททุกระบายเสียง ม.นเรศวร	สาธารณชนมีทัศนคติ ความเชื่อหรือมุมมองที่ดีต่อมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างราบรื่นในระยะยาวของมหาวิทยาลัยนเรศวร	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66	กองกลาง งานประชาสัมพันธ์	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก								
	- พัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรทุกส่วนงานเพื่อให้บุคลากรมีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน ลดความผิดพลาดในการดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงิน	โครงการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงิน กองคลังได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นครสวรรค์	จากผลการประเมินการดำเนินโครงการจัดการความรู้กองคลัง ระดับ ผลคะแนนการทดสอบความรู้ของผู้ปฏิบัติงานมีผลคะแนนการทดสอบความรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยงานสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	3,000	วันที่ 1 และวันที่ 3 มีนาคม 2566 (2 วัน)	กองคลัง	ไม่มี	ไม่มี
	- กำหนดมาตรการ และกลไกในการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	โครงการ NU Leadership Camp 2023	โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ผู้นำนิสิต เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการโครงการ และการคิดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย เช่น SDGs USR และส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการ จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายโครงการ (ผู้เข้าร่วมจำนวน 215 คน) ผู้เข้าร่วมได้ความรู้ ทักษะจากการฟังบรรยาย ปฏิบัติ นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	18,207.30	4-7 เม.ย.66 (4 วัน)	กองกิจการนิสิต	จำนวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกหน่วยงานค์กร เนื่องจากบางสโมสร/ชมรม มีภารกิจด้านการเรียนภาคฤดูร้อน	-เพิ่มการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตทั้งส่วนกลางและคณะ เพื่อสังเกตการณ์ -เพิ่มช่วงเวลาของกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอื่น หรือหน่วยงานภายนอก